



ที่ สธ ๐๒๒๐.๐๔/ ๓๐

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิต  
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ (Extern) สำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติงานนอเวลาราชการ  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำแนะนำเครื่องแบบการแต่งกายของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ (Extern) จำนวน ๑ ฉบับ  
สำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติงานนอเวลาราชการ

ตามที่สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทได้ดำเนินการสำรวจการ  
แต่งกายของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ (Extern) สำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติงานนอเวลาราชการไปยังศูนย์  
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทุกแห่ง นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การแต่งกายของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ (Extern) ในโครงการผลิตแพทย์  
เพื่อชาวชนบทมีความเหมาะสม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม  
เพื่อชาวชนบทขอแจ้งคำแนะนำเครื่องแบบการแต่งกายของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ (Extern) สำหรับใช้ในการฝึก  
ปฏิบัติงานนอเวลาราชการ โดยจะเริ่มใช้สำหรับนักศึกษาแพทย์ที่ขึ้นชั้นปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ขอให้  
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกดำเนินการแจ้งนักศึกษาแพทย์ฯ ให้ทราบและถือปฏิบัติตามคำแนะนำฯ ดังกล่าว  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิมพ์เพชร สุขุมลไพบูลย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร  
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

งานพัฒนากิจการนักศึกษา

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๐๗

ผู้ประสาน นางสาวนันทน์ เรืองรักษ์

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทุกแห่ง



คำแนะนำ เครื่องแบบการแต่งกายของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ (Extern)  
สำหรับการฝึกปฏิบัติงานนอกระบบราชการ

เพื่อให้การแต่งกายของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ (Extern) ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มีความเหมาะสม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ และสำหรับการฝึกปฏิบัติงานนอกระบบราชการ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทถึงออกคำแนะนำฉบับนี้เพื่อให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทุกแห่งถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ชุดปฏิบัติงานนอกระบบราชการของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ (Extern) หมายถึง เครื่องแบบของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ (Extern) ทั้งชายและหญิงที่สวมใส่ในสถานที่ฝึกปฏิบัติงานชั้นคลินิก (นอกระบบราชการ) เพื่อสามารถแยกแยะออกจากนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ได้ ตามรูปแบบที่สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกำหนด ดังรายละเอียดต่อไปนี้



เสื้อแขนสั้นสีน้ำเงินคอวีขลิบชมพู ปักตราสัญลักษณ์ CPIRD ด้านซ้าย ปักชื่อนักศึกษาแพทย์และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกด้านขวา กางเกงขายาวสีน้ำเงิน ไม่รัดรูป ต้องสวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้น